

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
แกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยนำเสนอการสรุปผล การอภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด
มหาสารคาม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา
และอาชีพแตกต่างกันต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด
มหาสารคาม
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

สมมุติฐานของการวิจัย

1. การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
2. คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน

ประชากร

การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบลแกดำ จำนวน 10 ชุมชน รวม 150 คน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน รวม 38 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดและปลายปิด มาตรฐานส่วนประมาณค่า

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ การทดสอบด้วยวิธี *t*-test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว *F*-test (One-way ANOVA) และกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 150 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 54.67 เป็นเพศหญิง จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.33 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ประกอบอาชีพอื่นๆ จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และประกอบอาชีพประกอบธุรกิจหรือค้าขาย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00

2. การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 7 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รองลงมาคือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เรียงลำดับจากจำนวนมากไปน้อย จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

4.1 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดผู้ยามรักษาความปลอดภัยให้ครบทุกชุมชน รองลงมาคือ ควรสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และควรมีการจัดตั้งตำรวจอาสาในเขตเทศบาล

4.2 ด้านการจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดให้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนนให้ครบทุกสาย รองลงมาคือ ควรตรวจสอบสภาพถนนคอนกรีตที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ทุกสาย

4.3 ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรเพิ่มการบริการเก็บขนขยะในเขตชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง รองลงมาคือ ควรจัดหาพนักงานขนขยะเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณการขนขยะ ควรจัดให้มีถังขยะมากขึ้น และ ควรกำจัดแมลงวันบริเวณที่ทิ้งขยะและกลิ่นเหม็นขอขยะให้ได้มาตรฐาน

4.4 ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควรให้เจ้าหน้าที่ออกพ่นยากำจัดยุงลายให้มากขึ้น ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรประชาสัมพันธ์ รมรงค์ การกำจัดยุงลายอย่างจริงจัง รองลงมาคือ ควรจัดให้มีการกำจัดสุนัขจรจัด

4.5 ด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดให้ตู้บริการถังเคมีดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงไว้บริการทุกชุมชน รองลงมาคือ ควรมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ดับเพลิงให้ทันสมัยมากขึ้น

4.6 ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ควรจัดให้มีการศึกษาคุณงานด้านอาชีพหน่วยงานอื่นเป็นประจำทุกปี

4.7 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีและส่งเสริมบทบาทการทำงานที่ชัดเจน รองลงมาคือ ควรจัดหาอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมกิจกรรมของสตรี เด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

4.8 ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดให้มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีจัดตั้งกลุ่มภูมิปัญญาของชุมชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรมีการจัดกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

อภิปรายผล

ในการวิจัย ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จากผลการวิจัยที่พบ ผู้วิจัยนำมาอภิปรายผลตาม สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้

สมมุติฐานที่ 1 การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตาม สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2536 : 113-114) ได้ศึกษาวิจัย การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามบทบาทขององค์กรในท้องถิ่น ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานโดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ โยธิน ไชโยศิลป์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทของเทศบาลในเขตพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทของเทศบาลตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาของ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

และสอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับเดือนเพ็ญ แสงสายรุ้ง (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยตรวจสอบยุทธศาสตร์การกำจัดขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบ้านจู่ฉี่ โดยใช้นักเรียนเป็นสื่อ ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การกำจัดขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนการกำจัดขยะมีผลอยู่ในระดับมาก ประชาชนให้ความร่วมมือดี พื้นที่ของชุมชนบ้านจู่ฉี่มีความสะอาดมากขึ้น ไม่สอดคล้องกับ สัมฤทธิ์ สุขสงค์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดหน้าที่ 8 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ ไม่สอดคล้องกับ นฤมล วิบูลย์ศิริชัย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยการพัฒนา การสร้างแผนพัฒนาสตรี โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับ สมมาศ โขกชัยวัฒนากร (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากและจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น มีการจัดเวรยามคอยรับแจ้งเหตุจากประชาชน มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล มีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีการจัดให้มีการฝึกปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีการจัดให้มีอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละชุมชน มีการจัดให้มีการสร้างถนนครบทุกสาย มีการจัดให้มีการซ่อมแซมดูแลรักษาถนน มีการสร้างถนนมาตรฐานในซอยในเขต เทศบาล มีการจัดให้มีช่องทางเดินบนถนน มีภาชนะรองรับขยะสำหรับประชาชนอย่างเพียงพอ มีกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาด มีการประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงาน มีการกำจัดขุยลาย มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคสุนัขบ้า มีการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ แจกให้ประชาชนทราบเมื่อเกิดโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่เฉพาะในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ มีระดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำเพื่อการดับเพลิง มีวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอ มีสถานที่รับแจ้งเพลิงไหม้ที่สะดวก มีการอบรมประชาชนเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิง มีการจัดเตรียมแหล่งน้ำไว้เพื่อการดับเพลิง มีการอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับประชาชน มีการฝึกอาชีพให้กับประชาชน และมีการจัดให้ประชาชนศึกษาดูงานภายในประเทศ

สมมุติฐานที่ 2 คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า

1. คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

2.1 คณะกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ โยธิน ไชยโยธิตลปี (2548 : บทคัดย่อ) พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่าคณะกรรมการชุมชนที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่าความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

2.3 คณะกรรมการชุมชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยที่พบไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และเนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้นำมาเป็นแนวทางในการวิจัย ไม่มีผลการวิจัยที่ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันจึงไม่ได้้นำผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายผลได้

จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าคณะกรรมการชุมชนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยระเบียบกำหนดให้มีการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชนและมีคุณสมบัติเหมือนกัน มีวาระอยู่ในตำแหน่งเหมือนกัน รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำในลักษณะเดียวกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่อง เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ และอีกประการหนึ่งคือ คณะกรรมการชุมชนต่างไม่ได้รับค่าตอบแทน จึงเป็นการทำงานด้วยความสมัครใจ ดังนั้นความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลจึงไม่แตกต่างกัน

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

เนื่องจากผลของการวิจัย พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่น่าจะมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบในการดำเนินงานใหม่รวมทั้งการกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงวิธีการทำงาน การประเมินผลและการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆ ดังนี้

- 1.1 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนมากขึ้น
 - 1.2 ด้านการจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำมากขึ้น
 - 1.3 ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น
 - 1.4 ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อมากขึ้น
 - 1.5 ด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงมากขึ้น
 - 1.6 ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมมากขึ้น
 - 1.7 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาวิจัยในการปฏิบัติงานในด้านที่ผลการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดของแต่ละด้าน เกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล การจัดให้มีการสร้างถนนมาตรฐานในเขต เทศบาล การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะสำหรับประชาชน การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคสุนัขบ้า การจัดเตรียมแหล่งน้ำไว้เพื่อการดับเพลิงการจัดให้ประชาชนมีการศึกษาคูงานภายในประเทศ การจัดให้มีการพัฒนาอาชีพผู้พิการ การมีส่วนร่วมกับประชาชนแต่ละชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น